

ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๒๐๖๕



ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทร์ พล ๖๕๐๐๐

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ใน ก.ท.จ.พิษณุโลก กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ฉบับ

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี จึงมีผลให้สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง จึงทำให้นายกเทศมนตรี และประธานสภาเทศบาล ที่เป็นกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) วางลง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดพิษณุโลก จึงกำหนดประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) ในวันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก จึงขอให้นายกเทศมนตรี และประธานสภาเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคัดเลือกกันเอง เพื่อเป็นกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ตามกำหนดการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลในพื้นที่ทราบ เพื่อแจ้งนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ตามกำหนดการด้วย

ขอแสดงความนับถือ


(นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร.๐-๕๕๒๓-๒๔๙๐-๑



ประกาศจังหวัดพิษณุโลก

เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดพิษณุโลก กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี จึงมีผลให้สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี พ้นจากตำแหน่ง นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง จึงทำให้นายกเทศมนตรี และประธานสภาเทศบาล ที่เป็นกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) วางลง นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๒ จังหวัดพิษณุโลก จึงกำหนดประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) ในวันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ตามกำหนดการ ดังนี้

การคัดเลือกนายกเทศมนตรี

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. นายกเทศมนตรี ลงทะเบียนรายงานตัว

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ดำเนินการคัดเลือกนายกเทศมนตรี

การคัดเลือกประธานสภาเทศบาล

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ประธานสภาเทศบาล ลงทะเบียนรายงานตัว

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ดำเนินการคัดเลือกประธานสภาเทศบาล

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก